

# มนุษย์เงินเดือน กับปริญญาโท



สวัสดิ์ครับคุณผู้อ่านทุกท่าน  
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยจัง ยึดอก...พกร่ม  
กันด้วยนะครับ ผมเป็นห่วง

มาเข้าเรื่องกันดีกว่า...มนุษย์เงินเดือนกับปริญญาโท...ผมเชื่อว่าคุณผู้อ่านที่อยู่  
ในวัยทำงานบางท่านคงจะผ่านประสบการณ์การเรียนป.โท มากันบ้างแล้ว บางท่านก็  
กำลังเรียนอยู่ และบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเรียนดีหรือไม่ ซึ่งเหมือนกับ  
ผมตอนนั้นเลยครับ จู่ ๆ ก็มีความคิดว่าจะอยากเรียนป.โท ขึ้นมาหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อน  
สมัยมัธยมคนหนึ่ง เพื่อนผมคนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับผมนี่แหละครับ ปัจจุบัน  
เธอทำงานด้านสถาปัตย์และกำลังเรียนป.ตรี ด้านนิติศาสตร์อีกใบ เพราะคุณพ่อของเธอ  
อยากให้ทำงานด้านกฎหมาย เราก็เฝ้าทำกันไปเรื่อย อัปเดตชีวิตของแต่ละคน และ  
เพื่อนสนิทในกลุ่มให้ฟังกัน ได้ความว่า..คนหนึ่งลาออกจากการงานแล้วไปต่อโทต่างประเทศ  
คนหนึ่งก็เพิ่งเป็นมหาบัณฑิตป้ายแดง อีกคนกำลังวุ่นอยู่กับการทำ Thesis จึงไม่ค่อยมี  
เวลามาเจอเพื่อนฝูงเท่าไร...

พอวางสายปุ๊บ..ก็ย้อนนึกมาถึงตัวเองว่า..แล้วผมล่ะ ทำอะไรอยู่?...ใช้ครับ  
ผมทำงานอยู่ และทำมาตลอดหลังจากจบป.ตรี เรื่องเรียนตอนนี้ผมแทบจะลืมไปเลยละ  
ครับ คือทำงานเพลินนะ ไม่ใช่ว่าไม่อยากเรียนต่อนะครับ ผมแค่อยากทำงานเก็บเงิน  
แต่งงาน เอ๊ะ! ไม่ใช่ละ สิ่งสมประสงค์และสร้างความมั่นคงให้ตนเองต่างหากครับ  
แต่ตอนนี้ผมคิดว่าคงถึงแก่เวลาที่ต้องเจริญรอยตามเพื่อน ๆ สักที เพราะถ้าถึงช่วง  
ไว้นาน ผมอาจจะหมดไฟไปซะก่อน พุดง่าย ๆ ก็ซีเกียจนั่นแหละครับ (555+) แต่ผม  
คงทำงานและเรียนไปด้วยครับ เพราะสายงานที่ผมทำอยู่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ผมอยาก  
เรียนพอดี เผื่อจะช่วยให้ผมเรียนรู้ได้ไวขึ้น

มาถึงตรงนี้..ผมว่ามีคุณผู้อ่านบางท่านที่ยังลังเลในการเรียนต่อโท  
เริ่มมีคำถามในใจว่า เรียนป.โท ไปเพื่ออะไร จำเป็นต้องเรียนด้วยหรือ  
ในเมืองงานก็มีให้ทำอยู่แล้ว ฯลฯ ผมจึงไปค้นหาคำตอบมาให้ครับว่ามนุษย์  
เงินเดือนส่วนใหญ่เขาเรียนโทไปเพื่ออะไรกันบ้าง



HR Center Co., Ltd.



## ปรับเงินเดือน

ความก้าวหน้าในสายงานที่ทำอยู่

มีความรู้เชิงลึกเพื่อใช้ต่อยอดงานของตนเอง

หาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาอื่น ๆ

# หา Connection

เป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย

หาคู่ชีวิต (ข้อนี้มีจริง ๆ นะครับ ผมไม่ได้มโนไปเอง)

## ทำให้ครอบครัวภูมิใจ

## เปลี่ยนสายงาน



นี้แค่บางส่วนนะครับ ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่ทำให้คนวัยทำงานตัดสินใจเรียนต่อ  
ด้านตนเองนั้น ผมเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มโอกาสในการทำงานของตนเองครับ

แต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้มีแผนว่าจะศึกษาต่อปริญญาโทก็สามารถพัฒนาทักษะของตนเอง  
จนเชี่ยวชาญ เราคงเห็นบ่อย ๆ ที่มีการดึงตัวคนที่มีความสามารถจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่ง  
โดยที่เขาไม่มีดีกรีปริญญาโทติดตัว คนกลุ่มนี้แหละครับที่เรียกว่า Specialist เนื่องจากคนกลุ่ม  
ดังกล่าวขยันศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพตนเองอยู่เสมอ (เผอิญ ๆ คนกลุ่มนี้อาจจะได้รับค่าตอบแทน  
มากกว่าคนที่ศึกษาป.โท อีกครับ)

สุดท้ายนี้..ผมก็บอกไม่ได้นะครับว่า ป.โท จำเป็นหรือไม่จำเป็นแค่ไหนกับพวกเราชาวมนุษย์  
เงินเดือน เพราะมันขึ้นอยู่กับสายงาน องค์กร มุมมอง และเป้าหมายของแต่ละคนครับ

